

## ภาวะตลาดเงินบาท : เปิดเช้าที่ 32.43/45 แนวน้อยแข็งค่าหลังโควิดดีขึ้น-เงินทุนไหลเข้า

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ส.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า อยู่ที่ระดับ 32.43/45 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่า

เล็กน้อยจากเยนวานนี้ที่ระดับ 32.45 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทยที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับ มีเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นและพันธบัตร ด้านดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบแคบไร้ปัจจัยใหม่ โดยยังเป็นปัจจัยเดิมที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะยังไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ส่วนการเคลื่อนไหวของตลาดเงินในภูมิภาควันนี้ค่อนข้างทรงตัว

ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ คือ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค.ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.30-32.50 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (30 ส.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.29470% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.28199%

SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 32.34000 บาท/ดอลลาร์

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 109.87/89 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานนี้ที่ระดับ 109.71 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1802/03 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานนี้ที่ระดับ 1.1802 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 32.507 บาท/ดอลลาร์

- สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล 6 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีอีก 5 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.สาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวม.คมนาคม, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รวม.เกษตรและสหกรณ์, นายสุชาติ ชมกลิ่น รวม.แรงงาน และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รวม.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดวันอภิปรายไว้ 4 วัน ตั้งแต่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.64

- สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลงต่ำกว่าระดับ 2 หมื่นคนต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว ล่าสุดเช้านี้ ศบค.รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,666 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 190 ราย

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เมื่อคืนนี้ (30 ส.ค.) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐร่วงหลุดจากระดับ 1.3%

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำไร หลังจากสัญญาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาทองคำยังได้แรงหนุนจากการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 1.8% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน โดยดัชนีนี้ถูกกดดันจากสต็อกบ้านในระดับต่ำ ขณะที่ราคาบ้านพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์
- นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. ซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 750,000 ตำแหน่ง และคาดว่าอัตราการว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 5.2%
- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. จาก Conference Board, ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิต และภาคบริการเดือนส.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดุลการค้าเดือนก.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค. เป็นต้น

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้